

Nơi khởi nguồn của nhiều giống cây trồng



Đến nay, Viện Nghiên cứu cây trồng đã có 33 giống cây trồng được cấp bằng bảo hộ, 28 giống được công nhận giống quốc gia.

Lĩnh vực khoa học công nghệ làm trụ cột phát triển, năm 2002, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed đã thành lập Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới, tiền thân của Viện Nghiên cứu cây trồng ngày nay với mục tiêu nghiên cứu, phát triển và cải tiến giống cây trồng, đặc biệt là giống lúa nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu cây trồng của Thái Bình Seed đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho nông dân.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết: Thái Bình Seed là đơn vị đầu tiên thành lập viện nghiên cứu cây trồng trực thuộc doanh nghiệp trong ngành giống cây trồng Việt Nam. Đến nay, Viện Nghiên cứu cây trồng của Công ty với cơ sở vật chất được đầu tư bài bản đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới; chọn lọc và sản xuất giống siêu nguyên chủng, giống bố mẹ. Viện đã thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, đồng thời góp phần quan trọng đưa Thái Bình Seed phát triển và có vị thế trong ngành giống cây trồng Việt Nam hiện nay.

Với quy mô 152ha được đặt tại các vùng sinh thái khác nhau trên toàn tỉnh, 9 đơn vị trực thuộc, Viện đã nghiên cứu thành công nhiều giống lúa mới với đặc điểm vượt trội như khả năng chống chịu tốt, năng suất cao. Những giống lúa này đã được công nhận và áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp của nhiều địa phương trên cả nước. Đặc biệt, đã có 33 giống cây trồng được cấp bằng bảo hộ, 28 giống được công nhận giống quốc gia, trong đó có những giống nổi bật như: TBR-1 được công nhận năm 2005 góp phần thay đổi giống lúa dài ngày và lúa lai ở vụ mùa tại miền Bắc như VN10, 13/2; BC15 đã được Cục Trồng

trọt xếp thứ hai trong các giống lúa sản xuất ở miền Bắc và miền Trung năm 2017, giống phát triển mạnh mẽ giai đoạn 2009 - 2018, có những năm diện tích đã đạt 700.000ha sau đó giữ ổn định đến nay, góp phần làm lợi cho nông dân hàng chục tỷ đồng mỗi năm; TBR225 giống lúa ngắn ngày năng suất cao, chất lượng gạo ngon đang chiếm tỷ trọng lớn sản xuất trong cả nước; TBR97 sản phẩm hợp tác với Viện Cây lương thực và sản xuất cao, chất lượng tốt, chống chịu với biến đổi khí hậu; được cả nước phát triển sản xuất; giống lúa lai Thái Xuyên 111 (sản phẩm hợp tác) là giống lúa có năng suất cao, chất lượng cao và có tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lúa lai hiện nay; các giống ngô phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng như ngô nếp TBM18, ngô TBM18, ngô sinh khối có chăn nuôi, ngô chống sâu keo...

Với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra nhiều giống cây trồng mới có tính chất vượt trội, phục

vụ nhà nông và góp phần thay đổi bộ giống của đất nước, Viện đã áp dụng các công nghệ mới như công nghệ sinh học, công nghệ gen. Các nghiên cứu này không chỉ dừng lại ở chọn tạo giống mà còn mở rộng ứng dụng công nghệ trong sản xuất và bảo quản cây trồng. Đặc biệt, từ năm 2019 - 2021, Thái Bình Seed đã xây dựng và thực hiện thành công dự án "Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính" do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tổ chức và giành giải nhất. Từ năm 2007 đến nay, Viện đã chủ trì 50 đề tài, dự án nghiên cứu quốc gia, cấp bộ, tỉnh và doanh nghiệp với kinh phí 140 tỷ đồng, trong đó nhiều đề tài, dự án mang lại giá trị kinh tế và ý nghĩa thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Viện cũng đã thực hiện nhiều chương trình chuyển giao công nghệ cho hàng triệu nông dân, bao gồm các khóa đào tạo về kỹ thuật trồng trọt và quản lý cây trồng, góp phần nâng cao nhận thức và tay nghề của nông dân, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Bình Seed cho biết thêm: Thời gian tới, Viện Nghiên cứu cây trồng sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển các giống cây trồng có khả năng chống chịu tốt hơn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu cây trồng phục vụ cho chế biến, từ đó tạo ra nhiều sản phẩm giá trị gia tăng phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Tăng cường ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho người nông dân. Mở rộng hợp tác với các viện, các doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu khác để khai thác nguồn lực về công nghệ, tài chính, nhân lực, tạo ra một hệ sinh thái thuận lợi cho nghiên cứu và phát triển.

NGÂN HUỖN

CÔNG TY TÂN ĐỆ SẴN SÀNG CHO NĂM MỚI

Sớm hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 và có đơn hàng dồi dào cho năm 2025, Công ty Tân Đệ đang chuẩn bị mọi điều kiện sản xuất, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm giành thắng lợi ngay từ đầu năm mới.

Đến hết tháng 11/2024, Công ty Tân Đệ đã sản xuất và xuất khẩu gần 13 triệu sản phẩm may mặc, sớm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho biết: Có được kết quả đáng phần khởi đó là nhờ sự đoàn kết của tập thể ban lãnh đạo và người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung cao độ cho sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tác khách hàng. Cùng với đó, chúng tôi đầu tư mạnh mẽ cho đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền, máy móc phục vụ sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động. Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 khởi sắc nên chắc chắn việc chăm lo tốt cho người lao động của Công ty năm nay sẽ có phần đủ đầy hơn và mọi người sẽ phấn khởi hơn khi bước vào năm 2025.

Niềm vui lớn nhất đối với cán bộ, người lao động Công ty Tân Đệ hiện nay đó là Công ty đã ký kết đơn hàng và lên kế hoạch sản xuất đến hết tháng 10/2025. Không chỉ bảo đảm đủ việc làm, với lượng đơn hàng dồi dào, ngay từ thời điểm này người lao động đã làm thêm giờ từ 2 đến 3 giờ cho nhập. Chị Trần Thị Thuý, công nhân nhà máy Tân Đệ 6 phần khởi cho biết: Bao giờ cũng vậy, dịp tết nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao, chi tiêu tốn kém nên khi biết doanh nghiệp có nhiều đơn hàng ai cũng phấn khởi, háo hức thi đua sản xuất, phấn đấu đạt năng suất cao



Công ty Tân Đệ đầu tư nhiều máy móc, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất.

với mong muốn có thêm thu nhập lo tốt cho gia đình chu đáo hơn.

Cũng như chị Thuý, những ngày này, hơn 15.000 người lao động Công ty Tân Đệ luôn tập trung cao độ cho sản xuất vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ giao hàng năm 2024 và sẵn sàng cho mùa sản xuất mới. Để tạo khí thế và động lực cho người lao động hàng hái thi đua sản xuất, ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua, đồng thời có cơ chế khen thưởng, động viên thiết thực. Ông Trịnh Thanh Công ty cho biết: Ngoài cơ chế thưởng năng suất, chuyên cần, vừa qua, Ban giám đốc Công ty đã quyết định thực hiện chương trình thưởng tuần nhân đôi cho người lao động đạt năng suất cao, chất lượng tốt nhất khích lệ tinh thần thi đua sản xuất tạo ra nhiều

sản phẩm trong toàn Công ty. Ban Chấp hành Công đoàn và Ban giám đốc Công ty cũng sớm thống nhất mức lương tháng thứ 13, thưởng tết và trực tiếp đi lựa chọn những sản phẩm có chất lượng, ý nghĩa để làm quà tặng cho người lao động dịp tết Nguyên đán Ất Ty 2025. Quà tết và mức thưởng năm nay có tăng hơn so với năm 2024 và được công khai tại hội nghị đại biểu người lao động nên tất cả cán bộ, công nhân đều yên tâm, phấn khởi, tập trung thi đua sản xuất.

Mặc dù xác định năm 2025 sẽ gặp không ít khó khăn nhưng Công ty Tân Đệ vẫn quyết tâm đặt mức tăng trưởng hơn 10% so với năm 2024. Đơn đạt được mục tiêu đó, Công ty đã sớm chủ động chuẩn bị đủ nguồn nguyên liệu, phụ liệu và triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư

Đảng ủy Công ty cho biết: Công ty sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ổn định nguồn nhân lực và tuyển dụng bổ sung công nhân có các nhà máy đáp ứng yêu cầu sản xuất. Chúng tôi tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, đầu tư thêm máy móc, thiết bị hiện đại, đẩy mạnh áp dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất, quản lý lao động, tập trung nghiên cứu, hoàn thiện quy trình, phương pháp sản xuất tối ưu và khuyến khích cán bộ, công nhân tích cực tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Với nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh cùng sự đồng lòng của người lao động, Công ty Tân Đệ quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2025.

KHÁC DUẤN

► Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về lĩnh vực giao thông, vận tải

Chiều ngày 24/12, Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực giao thông, vận tải cho đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách, cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác; một số điểm mới quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Luật Đường bộ năm 2024.

Các đại biểu được phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Luật số 36/2024/QH15 của Quốc hội); Thông tư số 56/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình kiểm soát

tải trọng xe trên đường bộ; Thông tư số 36/2024/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe trên đường bộ; quy định trình tự, thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào khai thác; một số điểm mới quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Luật Đường bộ năm 2024.

Thông qua hội nghị nhằm giúp các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ nâng cao kiến thức trong quản lý vận tải, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN THỚI

► QUỲNH PHỤ Triển khai phương án tưới, tiêu vụ xuân, hè năm 2025

Sáng ngày 24/12, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Quỳnh Phụ triển khai phương án tưới, tiêu phục vụ sản xuất vụ xuân, vụ hè năm 2025.

Vụ xuân, vụ hè năm 2025, huyện Quỳnh Phụ phân đấu gieo cấy 10.850ha, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm 40 - 45%; cây màu vụ xuân gieo trồng 1.500ha, cây vụ hè 1.640ha. Theo kế hoạch, từ ngày 1 - 5/2/2025, các địa phương tổ chức gieo mạ nền, mạ khay, phân đấu cấy xong toàn bộ diện tích lúa xuân trước ngày 25/2/2025.

Để thực hiện tốt công tác điều tiết nước cho việc làm đất và gieo cấy, huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xí nghiệp Khai thác



Xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) huy động máy móc nạo vét kênh mương phục vụ tưới, tiêu.

công trình thủy lợi và các địa phương chỉ đạo HTX DVNN tổ chức nạo vét kênh mương, xây dựng, tu bổ, sửa chữa các công trình nội đồng để hệ thống mở cống lấy nước vào theo đúng kế hoạch. Tập trung giải phóng dòng chảy tạo điều kiện tốt nhất để lấy nước.

NGUYỄN CƯỜNG

TIỀN HẢI

Nhiều mô hình chăn nuôi hiệu quả

Từ phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", nhiều nông dân huyện Tiền Hải đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Chăn nuôi theo chuỗi giá trị

Mô hình nuôi ếch và cá của anh Đặng Văn Giáp, xã Đông Hoàng mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Anh Giáp chia sẻ: Nuôi ếch kết hợp với cá là một sự cộng sinh có lợi lớn; theo cách nuôi này, con cá dưới ao sẽ tận dụng thức ăn dư thừa và chất thải của ếch, góp phần giảm chi phí thức ăn công nghiệp. Cùng với nguồn thu từ ếch, mô hình còn cho thu nhập từ nuôi cá dưới ao, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Sự kết hợp này không ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cả hai đối tượng nuôi. Cứ 3.600m² mặt nước tôi thả khoảng 3 vạn ếch giống và mật độ thả nuôi trong lồng lưới dưới ao khoảng 40 - 50 con/m², với mật độ như vậy sẽ không gây ô nhiễm môi trường nước trong ao nuôi. Đặc biệt, mô hình thực hiện theo chuỗi là nguồn con giống trang trại tự cung và ếch thương phẩm được tự thương hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Anh Nguyễn Ngọc Thủy, xã Văn Trường chọn mô hình nuôi lươn sinh sản, thương phẩm kết hợp để khởi nghiệp.

Anh Thủy cho biết: Trên diện tích 25.000m², tôi cải tạo mặt bằng, đầu tư xây dựng khu nuôi lươn giống, lươn thương phẩm trong bể xi măng. Việc thay đổi phương thức nuôi đã góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Để nuôi lươn không bùn trong bể đạt hiệu quả, ngoài con giống chất lượng thì bảo đảm độ pH và giữ vệ sinh nguồn nước là quan trọng nhất. Mỗi ngày tôi lọc nước trong bể nuôi từ 2 - 3 lần, tùy giai đoạn phát triển của lươn để làm sạch môi trường nước, phòng tránh bệnh và để lươn không ăn phải thức ăn cũ còn sót lại. So với phương thức nuôi truyền thống trong ao bùn thì nuôi lươn trong bể xi măng hiệu quả hơn nhờ mật độ dày hơn, lươn phát triển nhanh hơn, dễ chăm sóc, dễ quan sát để phòng và trị bệnh, không cần diện tích lớn vẫn có thể nuôi lươn. Sản phẩm lươn tươi của cơ sở đã được công nhận OCOP 3 sao. Trung bình mỗi năm tôi xuất bán 100 vạn lươn giống và trên 15 tấn lươn thương phẩm cho các nhà hàng trong cả nước và xuất sang Trung Quốc.

Điểm tựa của nông dân

Có thể thấy, mỗi nông dân phát triển kinh tế với một điều kiện khác nhau nhưng đều có khát vọng vươn lên làm giàu và giảm nghèo bền vững bằng những việc làm, mô hình cụ thể. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiền Hải cho biết: Hội Nông dân huyện thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên

truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên tích cực sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất gắn với việc thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của huyện. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, các tổ chức, đoàn thể triển khai cho hội viên những kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật để áp dụng

hiệu quả trong sản xuất; tích cực vận động hội viên phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế vào nuôi trồng. Các cấp hội còn tin cậy với các ngân hàng, tăng cường các nguồn vốn cho gần 10.000 lượt hội viên vay trên 639 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Có vốn, có kiến thức, nhiều hội viên đã phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần vào công tác giảm nghèo ở địa phương. Đến nay, huyện Tiền Hải có 23 trang trại quy mô vừa và lớn, 1 HTX chăn nuôi tổng hợp phát triển ổn định mang lại thu nhập từ 300 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm.

MANH THẮNG



Mô hình nuôi ếch sinh sản của anh Đặng Văn Giáp, xã Đông Hoàng (Tiền Hải).